

Số : / TB-THCSNGT

P. Thượng Lý, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Biểu mẫu 09

## THÔNG BÁO

### Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021 - 2022

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	Điều kiện tuyển sinh	Theo kế hoạch tuyển sinh	Học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 6 (6lớp)	Học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 7(6lớp)	Học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 8(5lớp)
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	<p>- Căn cứ chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;</p> <p>- Chương trình giáo dục được nhà trường xây dựng theo công văn số 4040/BGDĐT - GDTrH ngày 16/9/2021 Bộ trưởng GDĐT về việc điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS; Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo</p>			
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.	<p>- Phối hợp đôn đốc, động viên học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường, với nội qui nhà trường học sinh được học tập thường xuyên trong các hoạt động tập thể, tại bảng tin nhà trường và bảng nội qui tại phòng học cụ thể như sau:</p> <p>Học sinh phải mặc đồng phục khi đến trường; Đi học đúng giờ; Không ăn quà trong nhà trường, không vứt rác bừa bãi; Tích cực bảo vệ tài sản chung, sử dụng tiết kiệm điện, nước; Nghiêm cấm nói tục, chửi bậy và giải quyết mâu thuẫn, va chạm bằng những hành vi bạo lực; Lễ độ với các thầy cô giáo, nhân viên nhà trường; Đối xử thân ái, có văn hóa với bạn bè trong trường, lớp; Không sử dụng điện thoại trong giờ học; Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông.</p> <p>- Chăm chỉ học tập, thực hiện tốt các nhiệm vụ được các thầy, cô giáo giao ở trường cũng như ở nhà; Xây dựng thời gian biểu hợp lý để thực hiện tốt việc tự học.</p> <p>- Gia đình tham khảo ý kiến các thầy, cô giáo để có sự</p>			

		<p>đánh giá khách quan về khả năng, sở thích, nguyện vọng của học sinh; tránh sự đầu tư dàn trải cho con em, dẫn đến tình trạng học sinh phải đi học thêm quá nhiều.</p> <p>- Nhà trường thông báo, liên hệ trao đổi với phụ huynh học sinh bằng nhiều hình thức.</p>
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	<p>- Hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo,... hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tuyên truyền giáo dục pháp luật.</p> <p>- Bồi dưỡng học sinh giỏi; bồi dưỡng học sinh yếu, kém.</p> <p>- Tổ chức các cuộc thi tại cơ sở, các cuộc thi hội nhập quốc gia và quốc tế.</p>
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<p>- Hạnh kiểm Khá và Tốt: 99% trở lên.</p> <p>- Học lực Khá và Giỏi: 79% trở lên.</p> <p>- 100% học sinh được khám và theo dõi sức khỏe, phát hiện tật khúc xạ.</p>
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	<p>- Lên lớp thẳng: 99 % trở lên</p> <p>- Phần đầu tốt nghiệp THCS 100%. trở lên</p> <p>- Phần đầu vào THPT công lập: Từ 88% trở lên, vào THPT công lập; xếp hạng: 18 trong toàn thành phố.</p> <p>- Học sinh giỏi: cấp quận: 90 giải; cấp thành phố: 20 giải; có học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế và khu vực: 5 giải</p>

**Nơi nhận:**

- VP nhà trường (để thông báo);
- Bộ phận KĐCLGD;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Văn Ca**